

## การพักการลงโทษโดยมีเงื่อนไขในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

วรินทร์ กิจเจริญ\*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร\*\*

### บทนำ

ในปัจจุบันอาชญากรรมที่กระทำต่อมนุษย์ด้วยกันนั้นเริ่มมีอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น การเดินทางที่สะดวกสบายสามารถเดินทางถึงกันได้หมดทุกพื้นที่ทำให้สังคมเมืองมีการเจริญเติบโตขึ้นส่งผลให้วิถีการดำเนินชีวิตแปรเปลี่ยนไปและผู้คนในสังคมต้องต่อสู้ดิ้นรนทำให้มีการกระทำอาชญากรรมสูงขึ้น การควบคุมอาชญากรจึงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากประชากรที่สูงมากขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีไม่เพียงพอ ซึ่งการควบคุมอาชญากรนั้นเป็นสิ่งที่รัฐทุกรัฐและสังคมทุกสังคมพยายามอย่างมากที่จะควบคุมให้ได้แต่เพราะมนุษย์นั้นมีหลากหลายและแต่ละบุคคลก็มีลักษณะเฉพาะตน การควบคุมมิให้มีการกระทำ ความผิดเกิดขึ้นเลยนั้นย่อมเป็นไปได้ เมื่ออัตราการเจริญเติบโตทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากแต่ในด้านศีลธรรมกลับเสื่อมถอยลง ทำให้มนุษย์ตัดสินใจกระทำ ความผิดได้โดยง่าย และเมื่อโทษที่ลงนั้นส่วนใหญ่เป็นโทษจำคุก จึงส่งผลให้เรือนจำแทบทุกประเทศทั่วโลกมีปัญหาประชากรนักโทษล้นเรือนจำ ทำให้ต้องมีการคิดและมองหามาตรการ ใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ในระบบราชทัณฑ์ของไทยนั้นมีมาตรการที่ใช้อยู่ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักโทษ เพื่อให้ นักโทษสามารถได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนครบกำหนดตามคำพิพากษาหลาย มาตรการ เช่นการอภัยโทษ การพักการลงโทษ เป็นต้น ซึ่งการอภัยโทษนั้นเป็นการอภัยโทษให้แก่ นักโทษที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์นั้นโดยเป็นการยกเว้นโทษให้บางส่วนอันเป็นการลดโทษให้ผู้ต้องขังที่ ประพฤติดีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไปในลักษณะโดยรวมโดยมิได้แยกประเภทหรือลักษณะการกระทำ ความผิดของนักโทษแต่ละรายอันเป็นเพียงการระบายนักโทษในลักษณะเป็นกลุ่มที่ไม่อาจประเมิน ตัวนักโทษได้เลย เนื่องจากการอภัยโทษนั้นมองถึงชั้นของนักโทษเป็นหลัก กล่าวคือหากมีความ ประพฤติดีในขณะที่อยู่เรือนจำก็สามารถได้รับการอภัยโทษได้แล้วและเมื่อได้รับการปล่อยตัวก็ถือว่า นักโทษนั้นได้รับโทษเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนระบบการพักการลงโทษตามหลักเกณฑ์ของกรม ราชทัณฑ์นั้นมีระเบียบที่มีความชัดเจนเป็นอย่างมาก โดยมีคณะกรรมการพักการลงโทษซึ่งมีความ รอบรู้และมีความเข้าใจในระบบราชทัณฑ์และการพิจารณานักโทษนั้นยังเป็นการพิจารณาเป็น รายบุคคลอีกด้วย แต่ปัจจุบันการพักการลงโทษนั้นกลับไม่ได้รับความสำคัญอาจเป็นเพราะเมื่อ นักโทษได้รับการพักการลงโทษแล้วยังต้องมีเงื่อนไขต่างๆที่จะต้องปฏิบัติตาม อีกทั้งยังต้องมี

\*\* ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เจ้าหน้าที่คุมประพฤติคอยตรวจตราสอดส่อง ซึ่งหากมีผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษเป็นจำนวนมาก จำนวนเจ้าหน้าที่ย่อมไม่เพียงพอ รวมทั้งความไม่มั่นใจในตัวของนักโทษที่หากได้รับการพักการลงโทษแล้วจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการพักการลงโทษได้กำหนดไว้และอาจมีการหนีจากการพักการลงโทษ

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดและป้องกันการกระทำความผิดซ้ำและปัญหานักโทษล้นเรือนจำจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบและวิธีปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดให้เหมาะสมกับผู้กระทำความผิด มาตรการในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (electronic monitoring) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในปัจจุบันนานาอารยประเทศนำมาใช้กำหนดเป็นเงื่อนไขสำหรับการได้รับการพักการลงโทษของนักโทษ เพื่อตรวจสอบความประพฤติของนักโทษผู้ที่ได้รับโอกาสให้ออกไปใช้ชีวิตนอกเรือนจำและยังสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำได้อีกด้วยโดยใช้เทคโนโลยีนี้ในการสอดส่องผู้กระทำความผิดซึ่งในปัจจุบันได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถระบุตำแหน่งของผู้ถูกสอดส่องได้ อีกทั้งสามารถบอกเวลาในแต่ละสถานที่ที่ผู้กระทำความผิดเดินทางไป จำกัดบริเวณติดตามตัวและติดตามดูชีวิตประจำวันได้ผ่านทางจอควบคุม การใช้เครื่องมือนี้สามารถลดจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำได้ในลักษณะของการพักการลงโทษ และป้องกันการกระทำความผิดซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะผู้กระทำความผิดจะรู้สึกเหมือนถูกจับตาดูตลอดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในด้านการคุมประพฤติ สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบัน ระบบการพักการลงโทษของประเทศไทยยังมิได้มีการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในชั้นพักการลงโทษ แต่การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์กับผู้กระทำความผิดในประเทศไทยนั้นได้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 89/2(3) ซึ่งเป็นการจำคุกโดยสถานที่อื่นที่มีใช้เรือนจำต่อจากการจำคุกที่เรือนจำโดยเป็นการจำคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถจำกัดการเดินทางและอาณาเขตของผู้นั้นได้ ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นว่าควรศึกษาถึงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกฎหมายไทยและแนวคิด ที่มา และกฎหมายเกี่ยวกับการพักการลงโทษโดยมีเงื่อนไขในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยในการสอดส่องของต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับใช้ประเทศไทยต่อไป

## การพักการลงโทษโดยมีเงื่อนไขในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายต่างประเทศ

ในบทความนี้ผู้เขียนได้ศึกษากฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมายประเทศฝรั่งเศส เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพักการลงโทษโดยมีเงื่อนไขในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยในการสอดส่องผู้ได้รับการพักการลงโทษ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ อำนาจในการพิจารณาพักการลงโทษ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการพักการลงโทษ ขั้นตอนในการ

พิจารณาพักการลงโทษ และการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์กับนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ  
ดังนี้

## 1. อำนาจในการพิจารณาพักการลงโทษ

กฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้ผู้ที่มิอำนาจพิจารณาพักการลงโทษ ได้แก่คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษ ซึ่งประกอบด้วยประธาน 1 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาและ สมาชิกชั่วคราว 4 คน โดยสมาชิกนั้นจะมาจากมณฑลละ 1 คน และจะต้องมีสมาชิกเพิ่มเติมจากเมืองวิลมิ่งอีก 1 คน โดยประธานคณะกรรมการพักการลงโทษจะได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ว่าการรัฐ ซึ่งต้องได้รับเสียงส่วนใหญ่ให้ได้รับเลือกจากสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษจะทำหน้าที่ตามความเห็นของผู้ว่าการรัฐ

กฎหมายฝรั่งเศสนั้น อำนาจพิจารณาพักการลงโทษจะอยู่ที่องค์กรฝ่ายตุลาการ ซึ่งได้แก่ ผู้พิพากษาบังคับโทษและศาลบังคับโทษ โดยจะทำหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับสภาพของจำคุกและโทษควบคุมตัวอื่น ๆ เพื่อให้การบังคับโทษนั้นเหมาะสมกับผู้กระทำผิดแต่ละคน (individualization) การดำเนินการบังคับโทษในกรณีต่าง ๆ จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาบังคับโทษและศาลบังคับโทษในการวินิจฉัยในการพักการลงโทษ รวมทั้งการสั่งให้ใช้มาตรการต่าง ๆ แก่ผู้ต้องโทษ เช่นการสอดส่องโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

## 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการพักการลงโทษ

กฎหมายมลรัฐเดลาแวร์นั้น บุคคลที่จะได้รับอนุญาตให้พักการลงโทษต้องบุคคลที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม ซึ่งเมื่อถูกปล่อยตัวไปออกนั้นจะไม่ก่อความเสียหายต่อชุมชนหรือบุคคลและสถานที่ และอยู่ในผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของสังคมและเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูของผู้กระทำผิดให้เป็นพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบุคคลนั้นจะได้รับการพักการลงโทษก็ต่อเมื่อคณะกรรมการเชื่อว่าบุคคลนั้นมีความสามารถและเต็มใจที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ของพลเมืองที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการจะต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทั้งทางด้านทักษะการทำงาน การมุ่งสู่ความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของการสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย การรักษาการใช้สารเสพติดและการจัดการความโกรธและแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง เพื่อตัดสินใจว่านักโทษสมควรจะได้รับการพักการลงโทษหรือไม่ ซึ่งผู้ที่อาจได้รับการพักการลงโทษนั้นมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอให้พิจารณาได้ด้วยตนเอง

โดยส่วนคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมสำหรับการพักการลงโทษนั้นกฎหมายได้กำหนดให้นักโทษอาจได้รับการปล่อยตัวโดยการพักการลงโทษโดยคณะกรรมการพักการลงโทษ ถ้าบุคคลนั้นได้รับโทษจำคุกมาแล้ว 1/3 โทษตามคำพิพากษา และคณะกรรมการพักการลงโทษอาจดำเนินการพิจารณาพักการลงโทษโดยตั้งเงื่อนไขที่จะบังคับใช้กับผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษหรือใช้กฎระเบียบอื่น ๆ หากเห็นว่าเหมาะสมหรือจำเป็นเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของบุคคล

สำหรับการพักการลงโทษ นอกจากการพิจารณาถึงคุณสมบัติปรกติของบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาพักโทษแล้ว กฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ยังให้คณะกรรมการพักการลงโทษสามารถพิจารณาพักการลงโทษให้แก่นักโทษที่สภาพร่างกายหรือจิตใจของนักโทษที่ถูกคุมขังมีความต้องการการรักษาที่กรมราชทัณฑ์ไม่สามารถจัดหาให้ได้ โดยคณะกรรมการอาจมีคำสั่งให้ปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาจำคุกที่ได้รับไปแล้ว และอาจจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ในการพักการลงโทษในกรณีเช่นนี้ได้ รวมทั้งอาจเพิกถอนการพักการลงโทษดังกล่าวโดยปราศจากการพิจารณาที่เวลาใด ๆ และด้วยสาเหตุใดก็ได้และสั่งให้บุคคลนั้นกลับไปยังกรมราชทัณฑ์

กฎหมายฝรั่งเศสนั้นได้กำหนดให้ต้องมีการพิจารณาทุกปีแก่ผู้ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการพักการลงโทษของประเทศฝรั่งเศสได้กำหนดเงื่อนไขของนักโทษที่จะได้รับการพักการลงโทษไว้ดังต่อไปนี้

1) โทษที่ต้องรับมาก่อนการพักการลงโทษในกรณีของผู้กระทำผิดโดยปรกตินั้น จะสามารถได้รับการพิจารณาพักการลงโทษได้ต่อเมื่อได้รับโทษมาแล้วแล้วกึ่งหนึ่ง ส่วนในกรณีของผู้กระทำผิดซ้ำนั้นจะสามารถได้รับการพิจารณาพักการลงโทษได้ต่อเมื่อโทษที่รับมาแล้วเป็นจำนวนสองในสามของโทษทั้งหมด

นอกจากนี้ การพักการลงโทษในประเทศฝรั่งเศสจะให้สิทธิเป็นกรณีพิเศษที่ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องรับโทษมาแล้วกึ่งหนึ่งแก่ผู้กระทำผิดที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป หรือแก่ผู้กระทำความผิดที่ได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือโทษที่ยังเหลืออยู่ไม่เกิน 4 ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ก็อาจได้รับการพักการลงโทษเป็นกรณีพิเศษได้ แต่กรณีดังกล่าวจะไม่ใช้บังคับกับผู้กระทำความผิดร้ายแรงผู้กระทำความผิดที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงแต่ได้กระทำต่อเด็กหรือผู้กระทำความผิดซ้ำซาก

2) เงื่อนไขด้านความประพฤติ ผู้กระทำผิดที่จะได้รับการพักการลงโทษนั้น จะต้องผ่านเงื่อนไขด้านความประพฤติที่กฎหมายกำหนดไว้ คือ ผู้กระทำผิดจะได้รับการพักการลงโทษต่อเมื่อเขาแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปรับตัวเข้ากับสังคม โดยเฉพาะหากพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถทำงานหรือเข้ารับการศึกษาอบรม หรือการมีบทบาทอย่างสำคัญในครอบครัว หรือเมื่อมีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยหรือแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายจากการกระทำผิด

### 3. ขั้นตอนในการพิจารณาพักการลงโทษ

ตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์นั้นการพักการลงโทษจะต้องมีการระบุตัวและการคัดเลือกนักโทษที่จะได้รับการพิจารณาสำหรับโครงการพักการลงโทษ โดยนักโทษจะถูกระบุตัวโดยเจ้าหน้าที่จัดหมวดหมู่หรือถูกระบุตัวเมื่อมาถึงที่ศูนย์ราชทัณฑ์ และมีขั้นตอนการพิจารณาดังนี้

1) เมื่อมีการยื่นคำขอแล้ว จะมีการจัดเตรียมคณะกรรมการภายใน 30 วันและคณะกรรมการต้องแจ้งหัวหน้าสำนักงานเรือนจำแห่งโบสมัครดังกล่าวและตรวจสอบโบสมัครและการตรวจสอบคำขอและการมีสิทธิได้รับการพักการลงโทษและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นภายใน 180 วัน

2) เมื่อได้รับข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการจะต้องตัดสินภายใน 30 วัน หากปฏิเสธการพักการลงโทษของผู้สมัคร กรมราชทัณฑ์จะต้องเขียนจดหมายให้ความเห็นไปยังคณะกรรมการอย่างรวดเร็วที่สุด

3) ภายในหนึ่งเดือนก่อนการพิจารณาพักการลงโทษ กรมราชทัณฑ์จะต้องเสนอรายงานความคืบหน้ากับการแนะนำการพักการลงโทษให้คณะกรรมการพักการลงโทษ และต้องเสนอแผนประเมินการพักการลงโทษอย่างละเอียดพร้อมคำแนะนำ สำหรับรายงานความคืบหน้าเสนอไปยังตำรวจรัฐเดลาแวร์และองค์กรตำรวจจับกุมประชาชนพร้อมกับวันที่และสถานที่ในการพิจารณาพักการลงโทษ นอกจากนี้กรมราชทัณฑ์จะต้องแจ้งให้คู่กรณีที่เป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดอาญาหรืออาชญากรรมของผู้กระทำความผิดซึ่งถูกตัดสินลงโทษถึงวันที่และสถานที่ของกำหนดการพิจารณาพักการลงโทษ

4) ผู้ได้รับการพักการลงโทษจะต้องไม่มีผู้ที่ถูกตัดสินและถูกจำคุกในข้อหาฆาตกรรมระดับแรกหรือระดับสอง, ช่มชู้ระดับแรก, ระดับสองหรือสาม, ความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมายในระดับแรกหรือระดับสอง การลักพาตัวหรือความผิดใดๆ ที่เกี่ยวกับการจำหน่าย พยายามที่จะจำหน่าย หรือการส่งมอบ หรือการครอบครองโดยมีเจตนาเพื่อจำหน่ายหรือส่งมอบยาเสพติด เว้นแต่จะได้คะแนนเสียงอย่างน้อย 4 ใน 5 ของสมาชิกคณะกรรมการที่อนุญาตให้ได้รับการพักการลงโทษ โดยองค์ประชุมจะต้องมีอย่างน้อย 3 คน

5) ให้ถือว่าบุคคลที่อยู่ในระหว่างพักการลงโทษทุกคนจะยังถูกคุมขังอยู่ตามกฎหมายของกรมราชทัณฑ์ แต่จะอยู่ภายใต้คำสั่งของคณะกรรมการพักการลงโทษ

กฎหมายฝรั่งเศส ขั้นตอนในการพิจารณาพักการลงโทษผู้สมควรได้รับการพักการลงโทษของฝรั่งเศสได้กำหนดให้ แต่ละเรือนจำจะต้องมีสำนวนเอกสารประจำตัวนักโทษแต่ละคนติดตามตัวนักโทษไปตลอดไม่ว่าจะย้ายไปอยู่ในเรือนจำใด และสำนวนจะประกอบด้วยเอกสาร 4 ส่วน คือ

1) ส่วนที่เกี่ยวกับคำพิพากษา จะประกอบด้วยข้อความจากคำพิพากษาหรือคำสั่งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดและข้อเท็จจริงที่จะทำให้การกระทำผิดของนักโทษนั้นบรรเทาหรือร้ายแรงขึ้น รวมทั้งผู้ร่วมสมคบคิดและร่วมกระทำผิดและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับโทษ รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับผู้เสียหาย

2) ส่วนที่เกี่ยวกับเรือนจำ จัดทำโดยหัวหน้าเรือนจำจะต้องประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความประพฤติของนักโทษขณะอยู่ในเรือนจำ และคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชทัณฑ์ที่มีต่อนักโทษนั้น

3) ส่วนของแฟ้มเอกสาร จัดทำโดยหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือ นักโทษคืนสู่สังคมและคุมประพฤติ ได้แก่ข้อมูลซึ่งรวบรวมโดยเจ้าหน้าที่คุมประพฤติซึ่งได้มีการ เฝ้าสังเกตนักโทษ

4) ส่วนของคะแนนที่ได้จากการสังเกต ตรวจสอบ และประเมินบุคลิกลักษณะ สถานะ ทางการแพทย์ ทางจิตวิทยา ทรัพย์สิน ครอบครัวและสถานะทางสังคม ทั้งก่อนได้ รับโทษจำคุก และระหว่างรับโทษ

เมื่อผู้กระทำผิดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดอันอาจได้รับการพักการ ลงโทษแล้ว การจะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการพักการลงโทษจะมีผู้พิจารณาแตกต่างกันไป ตามอัตราของโทษ โดยผู้พิพากษาบังคับโทษจะเป็นผู้พิจารณาพักการลงโทษให้ แก่ผู้กระทำผิด ที่ต้องรับโทษจำคุกไม่เกินกว่าสิบปี หรือพิจารณาพักการลงโทษให้แก่ผู้กระทำความผิดที่จะต้องรับ โทษจำคุกที่เหลืออีกไม่เกินสามปี และศาลบังคับโทษจะเป็นผู้พิจารณาสำหรับกรณีผู้กระทำผิด ได้รับโทษจำคุกมากกว่าสิบปี หรือมีโทษจำคุกที่เหลืออยู่เกินกว่าสามปี ทั้งนี้การพิจารณาพักการ ลงโทษโดยผู้พิพากษาบังคับโทษและศาลบังคับโทษนั้น กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการพิจารณา อย่างน้อยปีละครั้งหลังจากนักโทษได้รับโทษมาตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

โดยหากได้รับการพักการลงโทษแล้ว ผู้ได้รับการพักการลงโทษจะต้องอยู่ภายใต้การ พักการลงโทษเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาของโทษที่ยังเหลืออยู่ แต่จะกำหนดให้เกินกว่า ระยะเวลาของโทษที่เหลืออยู่มากกว่าหนึ่งปีไม่ได้ ทั้งนี้ระยะเวลาทั้งหมดจะต้องไม่เกินกว่าสิบปี สำหรับนักโทษที่ถูกจำคุกตลอดชีวิตระยะเวลาภายใต้การพักการลงโทษที่จะกำหนดไว้ นั้นจะต้อง ไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินกว่าสิบปี ภายในระยะเวลาดังกล่าวผู้ได้รับการพักการลงโทษก็จะต้อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติที่กำหนดโดยผู้พิพากษาบังคับโทษ ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ หรือมีการกระทำความผิดขึ้นใหม่ หรือมีการละเมิดมาตรการที่กำหนดไว้ในการอนุญาต ก็จะถูกเพิกถอนการพักการลงโทษ ซึ่งจะทำให้ผู้กระทำผิดนั้นจะต้องรับโทษทั้งหมดที่เหลืออยู่ใน เวลาที่ได้รับการพักการลงโทษ แต่หากไม่มีการเพิกถอนการพักการลงโทษจะจนถึงวันครบกำหนด ถือว่าการบังคับโทษนั้นเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่วันที่ได้รับการพักการลงโทษ

#### 4. การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์กับนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ

ตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ประเทศสหรัฐอเมริกา นั้นการพักการลงโทษจะเป็น ลักษณะของการพักการลงโทษแบบมีเงื่อนไขโดยผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษจะต้องอยู่ใน โปรแกรมการกักขังที่บ้านแทนและจะต้องมีการสวมใส่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะผู้ที่อยู่ใน โปรแกรมกักขังที่บ้านซึ่งจะรูปแบบของการควบคุมภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มข้นในชุมชน รวมทั้งการเฝ้าระวังที่บริหารงานโดยเจ้าหน้าที่กำกับดูแลอย่างเข้มข้นโดยจะถูกกักตัวอยู่ในสถานที่ ที่กำหนดและมีการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อสอดส่องและบุคคลที่จะมีสิทธิ์สำหรับอยู่ ในโปรแกรมการกักขังที่จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ และการเข้าร่วมจะจำกัดเฉพาะแก่ผู้ที่กระทำ

ผิดไม่รุนแรง โดยจะมีการระบุตัวและการคัดเลือกผู้เข้าร่วมที่จะได้รับการพิจารณาสำหรับโครงการ กักขังที่บ้านสำหรับนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษนั้น แต่ถ้าเป็นผู้กระทำที่ถูกตัดสินให้ถูกกักขัง ดูแลในระดับ 1, 2 หรือ ซึ่งเป็นผู้ที่กระทำความผิดร้ายแรงนั้นจะถือว่าเป็นผู้ไม่เหมาะสมสำหรับการจัดไว้ในโปรแกรมกักขังที่บ้านเว้นแต่มีคำสั่งโดยเฉพาะจากผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีหรือเป็น ผลมาจากการบริหารสถานกักกัน

กฎหมายประเทศฝรั่งเศส การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์กับนักโทษที่ได้รับการพัก การลงโทษของประเทศฝรั่งเศสนั้นกฎหมายบัญญัติให้ผู้พิพากษาบังคับโทษหรือศาลบังคับโทษ กำหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของการกระทำความผิดและโทษจำคุกที่พวกเขา ได้รับหรือโทษที่เหลืออยู่ ซึ่งหากเหลือโทษจำคุกอีกไม่เกิน 2 ปี หรือ 1 ปี ในกรณีของผู้ที่กระทำ ความผิดซ้ำ อาจกำหนดโทษให้พักการลงโทษโดยคุมประพฤติภายใต้มาตรการการสอดส่องโดย เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี แต่หากเป็นนักโทษที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังทาง สังคมที่ถูกจำคุกไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือนักโทษที่ถูกจำคุกไม่น้อยกว่า 5 ปีในความผิดเกี่ยวกับการ ใช้ความรุนแรงในครอบครัว จะถูกสอดส่องโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน 2 ปี แต่หากเป็น นักโทษที่ถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตในความผิดอุกฤษฏ์โทษหรือถูกตัดสินให้จำคุกเท่ากับหรือ มากกว่าสิบห้าปีในความผิดอุกฤษฏ์โทษหรือมีขมพิษสำหรับความผิดที่อยู่ภายใต้มาตรการการ เฝ้าระวังทางสังคม หรือจำคุกไม่น้อยกว่าสิบปีสำหรับความผิดที่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการการ ควบคุมป้องกันและการตรวจสอบความปลอดภัยจะต้องอยู่ในมาตรการสอดส่องโดยเครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 1-3 ปี โดยก่อนที่จะมีการใช้มาตรการในการวางตำแหน่งไว้ภายใต้การ เฝ้าระวังอิเล็กทรอนิกส์ ผู้พิพากษาบังคับโทษจะต้องตรวจสอบถึงสถานภาพทางครอบครัว สภาพ ทางร่างกาย และทางสังคมของนักโทษนั้นก่อน เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดตารางเวลาและ พื้นที่ที่กำหนดและหากผู้พิพากษาบังคับโทษตัดสินให้บุคคลใดอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังโดย เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก็จะมีการแจ้งให้ผู้ได้รับการพักการลงโทษทราบถึงช่วงเวลาที่กำหนด และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ และภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติที่ เหมาะสม ซึ่งเงื่อนไขคุมประพฤตินั้นอาจเป็นข้อเดียวหรือหลายข้อรวมกันก็ได้ รวมทั้งมาตรการที่ ใช้สนับสนุนเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม ซึ่งจะมีหน่วยงานช่วยเหลือนักโทษในการ กลับคืนสู่สังคมและคุมประพฤติคอยดูแลตามคำสั่งของผู้พิพากษาบังคับโทษ ในการกำหนด เงื่อนไขคุมประพฤตินี้ ผู้พิพากษาบังคับโทษอาจรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเช่นพนักงาน อัยการได้

ถ้าศาลที่ตัดสินใจให้อยู่ภายใต้การจัดวางตำแหน่งการสอดส่องโดยเครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์พบว่าถ้าผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือข้อห้ามที่กำหนดไว้ หรือมี การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขของการดำเนินการหรือถ้ามีการร้องขอโดยผู้มีสิทธิ ศาลอาจเพิกถอน การอนุญาตได้ และการดำเนินการภายใต้การดูแลอิเล็กทรอนิกส์นี้จะต้องให้ความเคารพต่อ คศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความสมบูรณ์และความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล และผู้พิพากษา

บังคับโทษอาจแต่งตั้งแพทย์ได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะตรวจสอบว่าการดำเนินการวิธีที่กล่าวถึงในดังกล่าวไม่เหมาะสมต่อสุขภาพของบุคคลนั้น การแต่งตั้งนี้อาจได้รับการร้องขอจากผู้ต้องโทษโดยพิจารณาจากใบรับรองแพทย์ที่ได้รับ และใช้มาตรการการเฝ้าระวังทางอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถนำมาใช้เฉพาะกับการที่นักโทษได้ให้ความยินยอมก่อน ซึ่งสามารถร้องขอได้โดยผ่านทนายความหรือทางพนักงานอัยการ หรือการที่ศาลใช้ดุลพินิจเอง ซึ่งหากนักโทษไม่ยินยอมก็อาจไม่ได้รับการพิจารณาพักการลงโทษ

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ด้วยเหตุที่ว่า ในประเทศไทยยังมิได้มีการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ ดังนั้นการจะนำมาปรับใช้ในประเทศไทยนั้น ผู้เขียนจึงสรุปถึงปัญหาในการพักการลงโทษของประเทศไทย และวัตถุประสงค์ของการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อสอดส่องนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ อันจะช่วยให้การพักการลงโทษมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับการบังคับโทษโดยสรุปจากที่ได้ศึกษาจากรายละเอียดบทก่อนหน้าที่ได้กล่าวมา ดังนี้

1) การละเมิดเงื่อนไขในการพักการลงโทษ การพักการลงโทษในปัจจุบันนั้น เป็นการง่ายที่ผู้ได้รับการพักการลงโทษจะละเมิดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เขาได้ถูกกำหนดขึ้นในระหว่างพักการลงโทษ และเพราะการที่ไม่สามารถสอดส่องผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษได้ตลอดเวลานั้นเอง วัตถุประสงค์หลักในการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการพักการลงโทษนั้น ก็เพื่อนำมาใช้สอดส่องผู้ได้รับการพักการลงโทษที่อยู่ในระหว่างพักการลงโทษ ว่าเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ถูกกำหนดไว้หรือไม่ เช่นเงื่อนไขห้ามเข้าใกล้ผู้เสียหายหรือผู้เกี่ยวข้อง ห้ามออกนอกเขตที่กำหนด ห้ามออกจากที่พักเวลากลางคืน ห้ามขับขียานพาหนะ ห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง หรือการต้องไปทำงาน หรือต้องไปเข้ากลุ่มฟื้นฟู เป็นต้น ซึ่งในการสอดส่องนักโทษเหล่านั้นนั้น หากต้องทำการสอดส่องอย่างใกล้ชิดถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ก็จำเป็นจะต้องใช้เจ้าพนักงานคุมประพฤติจำนวนมาก ดังนั้นการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นั้น จะสามารถช่วยให้เจ้าพนักงานคุมประพฤติทราบถึงตำแหน่งของนักโทษแต่ละคนว่าอยู่ ณ สถานที่ใด เวลาใด อันช่วยให้สามารถจัดการดูแลนักโทษเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ปัญหาในการกระทำความผิดซ้ำ เพราะนักโทษส่วนใหญ่นั้นเมื่อออกจากเรือนจำมักจะประสบปัญหาในด้านหน้าที่การงาน ที่ไม่สามารถหางานทำได้ ทำให้ไม่มีรายได้สำหรับเลี้ยงตนเอง ซึ่งอาจเป็นเหตุให้วนกลับมาก่อทำความผิดซ้ำได้ง่าย การที่มีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการสอดส่องนั้น ทำให้เจ้าพนักงานคุมประพฤติสามารถทราบถึงพฤติกรรมของผู้ถูกสอดส่องได้ดีว่า ได้ดำเนินชีวิตไปตามปกติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งในกรณีที่เป็นการกระทำผิดติดนิสัย ซึ่งในความผิดส่วนใหญ่มีก่อก่อเหตุในเวลากลางคืน การกำหนดเงื่อนไขบาง



อย่างเช่น ห้ามออกนอกเคหะสถานในเวลากลางคืนนั้นสามารถช่วยป้องกันการกระทำความผิดซ้ำได้

3) ปัญหานักโทษล้นเรือนจำ ในการพักการลงโทษนั้นนักโทษบางรายอาจไม่มีโอกาสได้รับการพิจารณา เนื่องจากไม่ได้รับความไว้วางใจที่จะให้ออกมาใช้ชีวิตภายนอกเรือนจำ เพราะราชทัณฑ์อาจเห็นว่ายังไม่มีความพร้อม หรืออาจไปก่ออันตรายแก่สังคมได้ ทั้ง ๆ ที่นักโทษคนนั้นต้องการกลับตัวและปรับปรุงตนเอง ซึ่งใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการสอดส่องนั้น ช่วยให้มีความมั่นใจได้ว่านักโทษเหล่านั้นจะไม่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในเวลาที่ไม่มีการคุมประพฤติคอยดูแล และสามารถเพิ่มอัตราผู้ที่อาจได้รับการพักการลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) ปัญหาด้านงบประมาณในการดูแลนักโทษในเรือนจำในระยะยาว ในการบังคับโทษกับนักโทษบางรายนั้น โทษจำคุกอาจไม่ใช้การลงโทษที่มีประสิทธิภาพที่สุด การที่ต้องจำคุกนักโทษเป็นเวลานาน ต้องใช้งบประมาณในการดูแลเป็นอย่างมาก การให้นักโทษบางรายที่ไม่สมควรถูกจำคุกอยู่เป็นเวลานาน เช่นนักโทษที่ต้องคดีกระทำโดยประมาท หรือกระทำความผิดด้วยความจำเป็น ซึ่งในบางครั้งจำเป็นที่จะต้องถูกจำคุกบ้างเพื่อให้มีความชัดเจน แต่เมื่อจำคุกระยะหนึ่งแล้วก็ควรจะให้โอกาสในการกลับตัวและออกไปใช้ชีวิตนอกเรือนจำต่อไป การที่จำคุกไว้เป็นเวลานานอาจทำให้เขาเหล่านั้นซึมซับและเรียนรู้ทักษะจากอาชญากรมืออาชีพที่อยู่ในคุก ซึ่งอาจสร้างปัญหาต่อสังคมได้ในภายหลัง การนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษนั้น จะส่งผลให้นักโทษเหล่านี้ได้ออกจากเรือนจำเร็วขึ้น โดยให้ปรับโทษในชุมชนแทน อันจะส่งผลให้เป็นการลดงบประมาณในการดูแลนักโทษได้อย่างมาก

5) ปัญหาด้านความยินยอมในการสวมใส่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การพักการลงโทษนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อฟื้นฟูนักโทษโดยการให้ออกไปใช้ชีวิตนอกเรือนจำก่อนครบกำหนดโทษจำคุก โดยเป็นการไปปรับโทษต่อในชุมชน ดังนั้นตัวนักโทษเองต้องมีความเต็มใจที่จะกลับตัวเป็นคนดีต่อสังคม การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นให้ผู้ได้รับการพักการลงโทษสวมใส่เครื่องมือติดตัวและจะถูกสอดส่องตำแหน่งโดยเจ้าหน้าที่ผ่านทางหน้าจอตลอดเวลา อันเป็นการกระทำต่อเนื้อตัวร่างกาย ซึ่งละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้นการจะนำมาใช้กับผู้ได้รับการพักการลงโทษผู้ใดควรจะต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการยืนยันว่าเขาพร้อมที่จะฟื้นฟูตัวเอง และกลับคืนสู่สังคมได้อย่างไม่เป็นอันตราย

6) ปัญหาด้านสุขภาพในระหว่างสวมใส่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การสวมใส่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ไม่สมควรที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้นั้น หากมีการพบว่าการสวมใส่นั้นอาจส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของผู้สวมใส่แล้ว ควรมีกฎหมายให้อำนาจให้ผู้มีอำนาจพิจารณาสามารถมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้

จากสภาพปัญหาดังที่ได้กล่าวมา ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

1. ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายกำหนดให้ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์กับนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ จึงเห็นว่าควรเพิ่มข้อกำหนดเงื่อนไขในการให้ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

กับนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษลงในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479 และในเรื่องเงื่อนไขในการพักการลงโทษ ในกฎกระทรวงมหาดไทย โดยเห็นสมควรแก้ไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479 หมวด 8 เรื่องวินัย มาตรา 32(5) เป็นดังนี้

มาตรา 32 นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็นความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ความก้าวหน้าในการศึกษาและทำงานเกิดผลดี หรือทำความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ อาจได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(5) พักการลงโทษภายใต้บังคับเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีกำหนดไว้ โดยนักโทษที่จะได้รับการพักการลงโทษนี้อาจถูกกำหนดเงื่อนไขให้ต้องสวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งหากนักโทษดังกล่าวไม่ยินยอมสวมใส่ก็อาจไม่ได้รับการพักการลงโทษ แต่การพักลงโทษนี้จะพึงกระทำได้ต่อเมื่อนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกำหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้น หรือไม่น้อยกว่าสิบปีในกรณีที่ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิต และระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นให้กำหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินกว่ากำหนดโทษที่ยังเหลืออยู่

ส่วนในเรื่องเงื่อนไขในการพักการลงโทษ เห็นสมควรแก้ไขกฎกระทรวงมหาดไทย ข้อ 93 เพื่อให้สอดคล้องในการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้เห็นสมควรแก้ไข เป็นดังนี้

ข้อ 93 เงื่อนไขในระหว่างพักการลงโทษ กำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) ห้ามกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กำหนดในข้อ 94
- (2) ให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กำหนดในข้อ 95 หรือ
- (3) ห้ามกระทำการและให้กระทำการตาม (1) และ (2)
- (4) เงื่อนไขในการต้องสวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 93/1
- (5) เงื่อนไขอื่นตามที่คณะกรรมการพักการลงโทษเห็นสมควร

2. ในเรื่องเงื่อนไขในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้สวมใส่ เห็นสมควรให้มีข้อกำหนดในการต้องสวมใส่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในด้านความยินยอม และในด้านอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ เช่นกรณีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สวมใส่ โดยสมควรกำหนดในกฎกระทรวงมหาดไทย ข้อ 93/1 เป็นดังนี้

ข้อ 93/1 เงื่อนไขในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้

(1) ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษอาจถูกกำหนดเงื่อนไขในการต้องสวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสอดส่องในระหว่างพักการลงโทษ ตามที่คณะกรรมการพักการลงโทษเห็นสมควร

(2) “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า เครื่องอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือใด ๆ ที่ใช้ติดตามตัว หรือที่ใช้สวมใส่ข้อมือ ข้อเท้า หรืออวัยวะส่วน

อื่นใดของผู้ได้รับการพักการลงโทษ รวมทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ตรวจสอบอาณาเขตของผู้พักการลงโทษได้

(3) ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง ทำให้เสียหาย ทำลาย เคลื่อนย้าย หรือถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี  
ในกรณีที่พบว่ามีเหตุตามวรรคแรก หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชำรุดเสียหายหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ตามคำสั่งของคณะกรรมการพักการลงโทษ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าคณะกรรมการพักการลงโทษทราบโดยเร็วที่สุด

(4) ให้เจ้าพนักงานคุมประพฤติหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบในสถานที่อาศัยของผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษได้ เพื่อตรวจสอบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และตรวจสอบถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยได้รับความยินยอมของเจ้าของสถานที่

(5) หากการสวมใส่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สวมใส่ ให้เจ้าพนักงานคุมประพฤติหรือผู้สวมใส่ มีอำนาจยื่นคำร้องต่อรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการพักการลงโทษให้ถอดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ชั่วคราว

การยื่นคำร้องตามวรรคแรกต้องมีใบรับรองของแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ

(6) ระยะเวลาที่ต้องอยู่ภายใต้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 3 เดือน และไม่เกินกว่า 5 ปี

(7) ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษโดยมีเงื่อนไขในการต้องสวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวตามที่รัฐมนตรีกำหนด

(8) หากผู้ที่ได้รับการพิจารณาพักการลงโทษไม่ยินยอมสวมใส่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ นักโทษผู้นั้นอาจไม่ได้รับการพักการลงโทษได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควร

## บรรณานุกรม

### ภาษาไทย

นันทิ จิตสว่าง. (2545). *หลักทัณฑ์วิทยา: หลักการวิเคราะห์ระบบงานราชทัณฑ์* (พิมพ์ครั้งที่

3). กรุงเทพฯ: มูลนิธิพิบูลสงเคราะห์ กรมราชทัณฑ์.

ประธาน วัฒนวานิชย์. (2546). *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา*. กรุงเทพฯ:

ประกายพริก.

ประเสริฐ เมฆมณี. (2528). *หลักทัณฑ์วิทยา*. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์.

ธานี วรภัทร์. “ปัญหาการบังคับโทษจำคุกในประเทศไทย.” *วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์*,  
2(5).

นันทิ จิตสว่าง. “แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดโดยไม่ใช้เรือนจำ.”  
*วารสารราชทัณฑ์*, 29

ซีต้า ธนฐิตวงศ์. (2553). *การควบคุมผู้ต้องโทษโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์* (วิทยานิพนธ์  
ปริญญาโทบริหารนิติศาสตร์). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

### ภาษาต่างประเทศ

A. Flew. *Definition of Punishment in Contemporary Punishment* ed. By Rudolph J. Gerber  
and Patrick D. McAnany Notre Dame: University of Notre Dame Press 1972.

Erika Fairchild and Harry R. Dammer. (2001). *Comparative Criminal Justice Systems*.  
(Belmont, Calif: Wadsworth/Thomson Learning.

Home Monitoring. *Electronic Monitoring, Kraut Law Group*. From

<http://www.losangelescriminallawyer.pro/lawyer-attorney-1910267.html>

Le Liberation Conditionnelle. from

[http://www.justice.gouv.fr/\\_telechargement/doc/Tout\\_comprendre\\_sur\\_la\\_liberation\\_conditionnelle.pdf](http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/doc/Tout_comprendre_sur_la_liberation_conditionnelle.pdf)